



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๓,๑๔ มูลค่าข่าว ๑๕๘,๖๖๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ‘ทวนเล่นคลับฟรายเดย์อยู่’ไฟกัสน์ ‘เก๋’เตรียมถ่ายซีรีส์ ‘โอเนกาทีฟ’



“เก๋” จิรายุ ละอองมณี เผยเตรียมกลับมาร่วมงานกับ “ไฟกัสน์ จิระกุล” อีกครั้งใน “คลับฟรายเดย์” คาดเป็นภาคต่อจากเรื่องที่แล้ว แจ่มใจได้ร่วมงานกันอีก แจงซีรีส์ “โอเนกาทีฟ” เป็นโปรเจกต์ต้นปีหน้า เปรียบงานภาพยนตร์ไว้ก่อน เพราะมุ่งเรียนและถ่ายซีรีส์

อ่านต่อหน้า 14

### ‘เก๋’

เรียกว่ากลายเป็นคู่จิ้นอีกคู่หนึ่ง ที่หลายคนอยากเห็นทั้งคู่มีผลงานด้วยกันอีก สำหรับนักแสดงหนุ่ม “เก๋” จิรายุ กับ นักแสดงสาว “ไฟกัสน์ จิระกุล” ล่าสุดมีข่าวดีทั้งคู่เตรียมกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในซีรีส์ “คลับฟรายเดย์” แบบนี้ได้เจอกับเก๋ ในงานสรุปผลโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 3” ณ สยามพารากอน จึงต้องถามไถ่เสียหน่อย เจ้าตัวเผยดังนี้

“ตอนนี้จะมีซีรีส์คลับฟรายเดย์ เป็นทูปีคอนติเนียของเขา ก็น่าจะต่อจากคลับฟรายเดย์เรื่องที่แล้ว ผมก็ไม่แน่ใจ เล่นกับไฟกัสน์ เราเคยทำงานด้วยกัน ก็คิดว่าดีที่ได้กลับไปทำงานกับคนที่เรารู้จัก (กระแสคู่จิ้นดีเลยได้กลับมาร่วมงานกันอีก) ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน เขาก็ติดต่อผมมาอีกที ผมก็โอเคได้ เล่นเลย ผมก็คิดว่า เคยทำงานด้วยกันมาอยู่แล้ว มันก็มีความสุขดีเลยทำต่อ (ซีรีส์เรื่องโอเนกาทีฟ เมื่อไหร่) ก็รอ น่าจะถัดต่อจากคลับฟรายเดย์อีกที มันเป็นโปรเจกต์ต้นปีหน้าเลย เรื่องรายละเอียดผมเองก็ยังไม่ทราบว่า เขาให้บอกได้แค่ไหน ไม่ทราบว่าเขาคอนเฟิร์มยัง

ใจ ผมก็เลยยังไม่แน่ใจ” เก้าตอบ

เมื่อถามต่อว่า เห็นมีข่าวว่าเก้าจะหยุดพักรับงานภาพยนตร์เอาไว้ก่อน เก้าเผยว่า ใช่ เป็นเพราะเรื่องเรียนด้วย และจริงๆ มีรับงานทางอื่นด้วย

“ผมก็ทำสลับกันไปเรื่อยๆ วนๆ คือผมก็ไม่ได้รับพวกซีรีส์อะไรนานแล้วเหมือนกัน เลยจะไปถ่ายซีรีส์บ้าง ทำเพลงควบคู่กันไปด้วย ผมว่าแค่นั้นมันก็โอเคแล้ว เลยอาจจะต้องเบรกรางานหนังเอาไว้สักแป๊บหนึ่ง สักช่วงหนึ่ง ส่วนเรื่องเรียน ตอนนี้มีเรียนอยู่ ปี 3 แล้ว ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการแสดง และกำกับ การแสดงภาพยนตร์ ก็พยายามเรียนให้จบพร้อมเพื่อนๆ ให้ได้ใน 4 ปี ซึ่งผมก็ยังไม่เคยดริบเรียนตามตารางที่เขาลงไว้ปกติ เราก็พยายาม ตอนนี้มีก็ทำพวกหนังสืออยู่เรื่อยๆ ก็ดีนะ” นักแสดงหนุ่มกล่าวปิดท้าย

